
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕    

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

............................ 
 

ผู้มาประชุม 
     ๑. นางบัวหลวง   อาษาพล ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๒. นางสาวต้นข้าว           ตังคโณบล รองประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   
     ๓. นางสาวช่อผกา โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ๔. นางสาวนงนุช จิรันตกาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
     ๕. นายศักดิ์ปภณ ภูขามคม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

        ๖. นายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นายวิจิตร  ไขแสง          สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   

    ๘. นางสาววรรณรัตน ์ จิรัตน์ประภา สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
 ๙.  นายพิทักษ์พล ตันติสกล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๐. นายพชร  โหตระไวศยะ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๑.  นางสาวปฏิมาพร        จงรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

      ๑๒. นายจารึก  หาพันนา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๑๓. นายณัฐวุฒ ิ  ทองเถาว์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

      ๑๔. นายปรเมศร์     ศริพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 ๑๕. ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๖. นายปวริศร ์ ไชยยศ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
   ๑๗. นางสาวอริสรา  โชควิวัฒนวนชิ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

  ๑๘. นางสาววิรงรอง วิทยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๑๙. ดร.เจษฏา  โควสุรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๐.  นายภคพล คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
   ๒๑.  นายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

   ๒๒. นางสุรางค์  พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๓. นายพงศ์พิชญ์         มูลสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
      ๒๔.  นายอัมพล                ทองพุ เลขานุการสภาเทศนครอุบลราชธานี 

      

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายพิพัฒน์  นิลรัตน์ศิริกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี      (ลาป่วย) 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุมและสังเกตการณ์การประชุม 
๑. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๒. นายปรีชา ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 



๒ 
 

๓. นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๔. นายธรธรรม์ ชินโกมุท  รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๕. นายวีระพงษ์ ศรีภา  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
๖. นายเจษฎา ชังอิน  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๗. นายกฤชพล เมืองเหนือ  รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
๘. นายพิศาล ดีพร้อม  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๙. นางมาลี ตัณฑิกุล  ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
๑๐. นายปริญญา เนื่องโนราช  ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
๑๑. นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๑๒. นางสุจิตรา นามพิทักษ ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นายเสรี ทองเลิศ แทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
๑๔. นายธนกร โทนุสิน แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  
๑๕. นางสาววริยา พุฒพิมพ์ แทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร 

๑๖. นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

๑๗. นายไพสิฐ ศรีสมุทร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง 
๑๘. นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๙. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบญุสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๐. นางภัททิยาภรณ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
๒๑. นางปิยะมาศ หลินหะตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๒. นายวัฒนา สมลา หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
๒๓. นายพงศธร โชติมานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
๒๔. นางสาวดวงใจ สุพจน์นิติภักดี       เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
๒๕. นายอนุชิต   อัปกาญจน์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่อง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที ่๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภา    
                                           เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันศุกร์         
                                           ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
 



๓ 
 
                                           เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  และขออนุมัติ 
                                           ยกเลิกมติสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  
                                           ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  
                                           ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง   
                                           ลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย     
                                           (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                           (สำนักช่าง) 
  ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมทิัศน์สวนสาธารณะ 
                                            ทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
  ๔.๔ “ญัตติ” พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไ้ขปัญหาและพัฒนาให้กับชุมชนในเขต  
                                            เทศบาลนครอุบลราชธานี (เสนอด้วยวาจา) (เสนอโดยนางสุรางค์ พรหมประพันธ์)   

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
                                              
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สวัสดีค่ะท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯท่านเลขา หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯทุกท่าน 
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕  เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ดิฉันขอดำเนินการตามระเบียบวาระ / เชิญท่านเลขานุการ
สภาอ่านประกาศค่ะ 
นายอัมพล   ทองพุ    เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ประกาศสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ   สมัยที่สอง  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล           
สมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๖๕  มีกำหนด ๑๕ วัน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ๒๓ โดยประธานสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี   ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕            
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ประกาศ ณ  วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (นางบัวหลวง อาษาพล) ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 



๔ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
นางบัวหลวง   อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ในระเบียบวาระที่  ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วันนี้มีสมาชิกลา ๑ ท่าน คือ นายพิพัฒน์  
นิลรัตน์ศิริกุล 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่อง 
   ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกท่าน
ใดจะขอแก้ไขข้อความเชิญคะ / ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 
          - สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่อง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ /  
                          โปรดยกมือ ๒๒ ท่าน 
   -  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยทีส่อง  
                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที ่๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ / 
                          โปรดยกมือ/ ไม่มีสมาชิกยกมือ 
   - งดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 
 

ที่ประชุม   
            มีมตเิห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๕  ครัง้ที่ ๒  (ขยายเวลา)  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๕  
 

 

  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง  เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบ ไม่มีคะ 
 
 
 
 



๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพื่อพจิารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภา 
                                          เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เม่ือวันศุกร์         
                                          ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
                                          เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  และขออนุมัติ 
                                          ยกเลิกมติสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  
                                          ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  
                                          ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง   
                                          ลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
                                          (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง)    

 
นางบัวหลวง      อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๑“ญัตติ” ขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กันยายน     
พ.ศ.๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง และขออนุมัติ ยกเลิกมติสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ      
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ 
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย (บรเิวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์)   
เชิญฝ่ายบริหารค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์   มูลสาร    รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาล               
นครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564      
(ขยายเวลา) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ระเบียบวาระที่ 4.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง และขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี     
ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 (ขยายเวลา) เมื่อวัน
อังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
  ตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประชุมสภาฯในคราวประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.2564 (ขยายเวลา) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  และได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่ งศรี เมือง รวมงบประมาณอนุมัติ  6 ,100 ,000.-บาท               
(หกล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และตามที่สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  มีการประชุมสภาฯในคราวประชุมสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 (ขยายเวลา) เมื่อวันอังคารที่ 14 
มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   และได้มีมติเป็นเอกฉันท์
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์)     
รวมงบประมาณอนุมัติ 15,500,000.-บาท (สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) แล้ว นั้น 



๖ 
 
  เนื่องจากสำนักช่าง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า  2 โครงการฯดังกล่าว ยังมีรายละเอียด            
บางประการคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง และการปรับตัวสูงขึ้นของค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือให้การดำเนินการ         
2 โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชน จึงจำเป็นต้องขออนุมัติสภาเทศบาล                
นครอุบลราชธานี ขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2564 (ขยายเวลา) เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 
ระเบียบวาระที่  4.5 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ       
ทุ่งศรีเมือง และขอยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี         
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  พ.ศ.2565 (ขยายเวลา)  เมื่อวัน อังคารที่  14 มิถุนายน 2565             
เวลา 10.30 น.ระเบียบวาระที่ 4.3  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำราง
นาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) และแก้ไขแบบแปลนโครงการฯดังกล่าว เพ่ือพิจารณาเสนอเป็น
ญัตติต่อสภาเทศบาลฯ อีกครั้งให้ถูกต้อง จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญคะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกมติสภาเทศบาล ตามท่ีได้เสนอมา /  โปรดยกมือ 
     มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 
- สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้ ให้ยกเลิกมติสภาเทศบาล ตามท่ีได้เสนอมา / โปรดยกมือขึ้น 

ไม่มีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกงดออกเสียง / ไม่มีสมาชิกยกมือ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ท่ีประชุม   
               มีมตอินุมัตใิห้ยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ                                     
เทศบาล  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  (ขยายเวลา)  เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔    
ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
ทุ่งศรีเมือง  และขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  
ประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  ระเบียบวาระท่ี ๔.๓  
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย  
(บริเวณข้างศนูย์การค้าอุบลสแควร์) 
 



๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย     
                                     (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                     (สำนักชา่ง) 
 
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำราง       
นาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์)  เชิญฝ่ายบริหารคะ 
นายอาทิตย์      คูณผล     รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียนประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการปรับปรุงลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์)  
 ด้วยเทศบาลนครอุบลราชธานี มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการลำราง
นาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) งบประมาณ 34,000,000.-บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน)            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในพ้ืนที่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่รองรับน้ำ โดยเฉพาะ
ในฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำจำนวนมาก การระบายน้ำล่าช้าเกิดการท่วมขัง สาเหตุเกิดจากบริเวณดังกล่ าว         
รางระบายน้ำมีขนาดเล็ก ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพ่ือให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น       
จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงลำรางให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เทศบาล     
นครอุบลราชธานี ได้บรรจุโครงการนี้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 12/2565 
ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 
 - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร  และงานอ่ืนๆตาม
แบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพับไป  
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 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว   
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน    
พ.ศ.2565 จำนวน 47,118,249.74.-บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาท
เจ็ดสิบสี่สตางค์)  

เหตุผล 
        เพ่ือให้การปรับปรุงโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยัง
เกิดประโยชน์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป รวมทั้งชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ      
ลำรางนาควาย (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) งบประมาณ 34,000,000.-บาท ต่อสภาเทศบาล                     
นครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่   โครงการนี้ เป็นการยกเลิกโครงการเดิมแล้วเสนอมาจาก 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาทเป็น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ เชิญทา่นเลขาฯคะ 
นายอัมพล       ทองพุ        ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม กระผม
นายอัมพล  ทองพุ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เป็นญัตติที่สืบเนื่องจากระเบียบวาระ
ที่ ๔.๑ เนื่องจากมีการเสนอญัตติฯต่อสภาแห่งนี้เพ่ือยกเลิกมติสภาทั้ง ๒ โครงการเนื่องจากว่าทั้ง ๒ โครงการนี้
เป็นการขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งโครงการปรับปรุงลำรางนาควายและโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ          
ทุ่งศรีเมืองนั้น ที่สภาฯอนุมัติไปแล้วซึ่งงบประมาณอยู่ที่ ๑๕ ล้านกว่าบาท ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๔๐ เมตร 
ส่วนโครงการที่เสนอใหม่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ความยาวเดิมอยู่ที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร โครงการ
ที่เสนอใหม่ความยาวอยู่ที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร และงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
สาเหตุที่เราทำโครงการใหม่เพราะเจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินให้เราเพ่ิม ในการดำเนินการเราต้องยกเลิกมติสภา
ที่อนุมัติโครงการเดิมไปก่อนเพราะจะเป็นการทำโครงการซ้ำซ้อน ส่วนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ทุ่งศรีเมือง มีงบประมาณเพ่ิมและปริมาณงานเพ่ิมขึ้นเพราะมีพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นแต่ไม่มาก ยอดเงินสะสมที่
จะต้องชี้แจง ณ ที่ประชุมแห่งนี้ มียอดเงนิสะสม ๔๗,๑๑๘,๒๔๙.๗๔ บาท แต่ถ้าเรายกเลิก ๒ โครงการตามมติ
สภาฯ เราจะมียอดเงินเพ่ิมขึ้นอีก จึงมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการทั้ง ๒ โครงการที่เสนอเข้ามาใหม่ 
ขั้นตอนการใช้จ่ายเงินสะสม เราต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็คือ
แผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เนื่องจากโครงการมีพ้ืนที่ในการดำเนินการมากขึ้นและใช้งบประมาณ
เพ่ิมมากขึ้น หลังจากแผนพัฒนาฯได้มีการประกาศใช้ไปแล้วถ้าเราจะมีการแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ
เพ่ิมเติม ตามระเบียบฯก็คือให้เป็นอำนาจของผู้บริหารก็คือนายกเทศมนตรี แต่ถ้าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ปริมาณงานวงเงิน ต้องเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการประชุม
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลนครอุบลราชธานี เพ่ือรองรับญัตติฯที่เสนอต่อสภาให้อนุมัติในวันนี้ 
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เรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนต่อสภาว่าในการพิจารณาในวันนี้ได้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษคะ 
นายวิเศษ       ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ผมเห็นด้วยครับกับโครงการที่ท่านเสนอมาครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านสุรางค์คะ 
นางสุรางค์       พรหมประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุรางค์  พรหมประพันธ์  
เขตเลือกตั้งที่ ๔ เนื่องจากดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพราะเป็นคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลด้วย     
ก็อยากนำเรียนต่อที่ประชุมสภาว่าในภาวะทางเศรษฐกิจปัจจุบันของก็ปรับเพ่ิมราคาขึ้น และเทศบาลก็ปรับ
เพ่ิมขนาดท่อให้กว้างขึ้นเพ่ือรองรับปัญหาน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นด้วยกับการขออนุมัติ
โครงการใหม่ทีม่ีปริมาณงานและงบประมาณใหมค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ/เชิญท่านณัฐพัฒน์ 
ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมคิดว่าการแก้ไขปัญหา  
น้ำท่วมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและ
เหมาะสมครับขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ/เชิญท่านรองปรีชาคะ 
นายปรีชา        ศรีสว่าง          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ความจำเป็นของโครงการนี้ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ิมขึ้น คือ 1.เพ่ิมความยาว ๒.เพ่ิมความกว้างขึ้น ดังนั้นพ้ืนคลองที่ออกแบบไว้
จำเป็นต้องเพ่ิมความหนาของพ้ืนคลองด้วยเพ่ือรับน้ำหนักของน้ำที่เพ่ิมปริมาณขึ้นและเพ่ิมเข็มตรงกลางเพ่ือ
ไม่ให้คลองทรุดเสียหาย และเพ่ิมฝาครอบตัวปิดรางเป็นการเพิม่ปริมาณงานมากข้ึน 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญท่านณัฐวุฒิคะ 
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นายณัฐวุฒิ      ทองเถาว์       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายณัฐวุฒิ   ทองเถาว์  สมาชิกสภา
เทศบาลเขตเลือกตั้งที่ ๒ เรื่องการเพ่ิมปริมาณงานและงบประมาณผมไม่มีข้อสงสัย แต่อยากให้มีความม่ันใจว่า
ทางสำนักช่างได้สำรวจอย่างรอบคอบดีแล้วหรือไม่ว่าสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้
อย่างแท้จริงหรือไม่ครับผมเนื่องจากเป็นงบประมาณท่ีสูง 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาคะ่ 
นายปรีชา        ศรีสว่าง          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนทา่นประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องจากโครงการนี้เราได้สำรวจมา
ยาวนานพอสมควร น้ำท่วมหลายครั้งได้พิจารณาร่วมกันหลายฝ่าย ลงพ้ืนที่ตอนน้ำท่วมมีความเห็นว่าถ้าเรา
ขยายทางระบายน้ำส่วนนี้ได้พ้ืนที่โดยรอบจะเป็นถนนชยางกูร ทางเข้าบิ๊กซีหรือทางเข้าถนนมอเตอร์ไบค์เมื่อ  
ลำรางนาควายสามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นน้ำฝั่งตะวันออกของชยางกูรก็จะสามารถระบายได้เร็วขึ้นปัญหาน้ำ
ท่วมก็จะหมดไป 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณคะ่/เชิญท่านวรรณรัตน์ค่ะ 
นางสาววรรณรัตน์   จิรัตน์ประภา   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติดิฉันนางสาววรรณรัตน์  จิรัตน์ประภา  
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒  ขออภิปรายสนับสนุนโครงการนี้เพราะจากที่เราลงพ้ืนที่ปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนของท่อระบายน้ำลอกคลองดูดโคลน ในโซนที่มีน้ำท่วมประจำ ปัจจุบันพื้นที่น้ำท่วมขังก็มีน้อยลงใช้เวลา
ในการระบายน้ำน้อยลง ในการส่วนของโครงการลำรางนาควายดิฉันคิดว่าน่าจะช่วยให้การระบายน้ำได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และคิดว่าในงบประมาณเท่านี้ถือว่าคุ้มค่าในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ขอบคุณคะ่ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษค่ะ 
นายวิเศษ        ปากหวาน      สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมอยากทราบความลึกของคลอง
ระบายน้ำครับว่ามีความลึกเท่าไหร่ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองปรีชาคะ่ 
นายปรีชา        ศรีสว่าง          รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ความลึกเราไม่สามารถกดลึกให้มากได้ เนื่องจากมีระยะต้นทางปลายทาง
บังคับไว้อยู่  จากพ้ืนคลองถึงบนฝาปิดลำรางประมาณ ๓ เมตร ครับ 
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นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่คะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย     
                             (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) จำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น/          
                             มีสมาชิกยกมือ ๒๒ ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย     
                             (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) จำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท / โปรดยกมือขึ้น 

                             ไม่มีสมาชิกยกมือ  
- สมาชิกงดออกเสียง/ไม่มี 

 

ที่ประชุม   
                   มีมติอนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย     
 (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) จำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔.๓    “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
                                       ทุ่งศรีเมือง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
 

นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง เรียนเชิญท่านนายกค่ะ 
นายปรีชา    ศรีสว่าง   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี
 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติทุกท่านด้วยเทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีความประสงค์จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 6,590,000.-บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ปรับปรุงทางเดินเท้า ความยาวไม่น้อยกว่า 995.00 เมตร หรือพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,600.00 ตารางเมตร  
 - ก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,270.00 ตารางเมตร 
 - ก่อสร้างลานสเก็ตบอร์ดพร้อมเครื่องเล่น จำนวน 1 แห่ง  
 - และอ่ืนๆตามแบบแปลนของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2561 
ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 



๑๒ 

 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อย
ละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการ เงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2565 จำนวน 47,118,249.74.-บาท (สี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ด
สิบสี่สตางค์)  

เหตุผล 
        เพ่ือให้การปรับปรุงโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยัง
เกิดประโยชน์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและประชาชนทั่วไป รวมทั้งชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการตามอำนาจหน้าที่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง งบประมาณ 6,590,000.-บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)     
ต่อสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
        มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะโครงการภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  /เชิญท่านณัฐพัฒน์ค่ะ 

ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติและฝ่ายบริหารทุกท่าน กระผมร.ต.อ.ณัฐพัฒน์     
ศิลปสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3 สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองเป็นสวนสาธารณะ
ซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของชาวนครอุบลราชธานีของเรา ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาก ชาวต่างจังหวัดหรือ
คนที่มาจากต่างพ้ืนที่ก็ได้เข้ามาใช้สอยประโยชน์และใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆ ผมเห็นว่าสวนสาธารณะ         
ทุ่งศรีเมืองควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา การออก
กำลังกาย กระผมขอสนับสนุนโครงการในการปรับปรุงสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองนี้ครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม ่ / เชิญท่านวงศกรค่ะ 
 



๑๓ 

 

นายวงศกร      บุญดาว   สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกและคณะผู้บริหารทุกท่าน  กระผมนายวงศกร บุญดาว  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 ผมอยากสอบถามนะครับว่า การก่อสร้างลานจอดรถ ประมาณ 

2,270.00 ตารางเมตร มันอยู่ในส่วนไหนและก่อสร้างลานสเกตบอร์ด จำนวน 1 แห่ง สถานที่ที่จะทำการ
ก่อสร้างอยู่ตรงจุดไหนบ้างครับ แต่ละหมวดเป็นจำนวนวงเงินเท่าไหร่ครับ เพราะที่กล่าวมาเป็นจำนวนยอด
รวม ขอบคุณครับ 

นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  เชิญท่านรองปรีชาค่ะ 
นายปรีชา        ศรีสว่าง       รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองปรับปรุงทางเท้าโดยรอบ 
ก่อสร้างลานจอดรถกับลานสเกตบอร์ด อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ของศาลหลักเมือง พ้ืนที่ก็จะต่อจากศาลา
ประชาคมเก่าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี           
จะก่อสร้างลานจอดรถเช่นเดียวกัน เราก็จะทำต่อเนื่องกันเมื่อแล้วเสร็จแล้ว บริเวณดังกล่าวก็จะจอดรถได้
พอสมควร รองรับการจอดรถ การจราจรในปัจจุบันนี้ครับ ส่วนงบประมาณการก่อสร้าง รายละเอียดก็จะอยู่ใน
แบบแปลนครับ เราไม่ได้แยกแยะแต่ละรายการว่าเป็นงบประมาณเท่าไหร่ ในการจ้างเหมาก่อสร้างก็จะมี
รายละเอียดอยู่ในโครงการเดียวกัน เราจะไม่แยกซื้อแยกจ้างว่าทางเท้า หรือลานจอดรถว่าเท่าไหร่ จึงขอเรียน
ให้ทราบนะครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ท่านรองปรีชา เชิญท่านสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมได้นะค่ะ เชิญท่านวงศกรค่ะ 
นายวงศกร       บุญดาว       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกและคณะผู้บริหารทุกท่านครับผมนายวงศกร  บุญดาว  สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี  เขตเลือกตั้งที่ 4 กระผมก็ขอชื่นชมฝ่ายบริหาร ที่มองเห็นลานสเก็ตบอร์ด ตอนที่ผม
ไปหาเสียง ชาวบ้านก็ตำหนิว่าอยากได้ลานสเก็ตบอร์ดของทุ่งศรีเมืองที่มีมาตรฐานที่ดี เพราะตอนนี้ที่ชาวบ้าน
และประชาชนเล่นอยู่ยังไม่ค่อยแข็งแรง ผมขอชื่นชมท่านนายกและฝ่ายบริหารนะครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกอภิปรายเพิ่มเติมค่ะ เชิญสมาชิกนะค่ะถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมนะค่ะ 
มติที่ประชุม 

- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ทุ่งศรีเมือง จำนวนเงิน 6,590,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / มีสมาชิกยกมือ 21 ท่าน 

- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จำนวนเงิน 6,590,000 บาท โปรดยกมือขึ้น / ไมม่ีสมาชิกยกมอื  

-  งดออกเสียง/ไม่มี 
 

 



๑๔ 
 

 
นางบัวหลวง     อาษาพล         ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเชิญท่านสุรางค์ค่ะ 

นางสุรางค์       พรหมประพันธ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และคณะผู้บริหารทุกท่าน และเจ้าหน้าที่   

ที่ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุรางค์  พรหมประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี              
เขตเลือกตั้งที่ 4 ก่อนที่จะไปวาระอ่ืนๆ  เนื่องจากมีปัญหาในชุมชนที่จะต้องได้รับการแก้ไข จึงขออนุญาตท่าน
ประธานสภาฯ ได้เสนอญัตติด้วยวาจา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่ะ 
นางบัวหลวง   อาษาพล     ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 อนุญาตค่ะ / และขอบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระท่ี ๔.๔ /  เชิญท่านสุรางคค์่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔.๔ “ญัตติ” พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้กับชุมชนในเขต         
                                    เทศบาลนครอุบลราชธานี 
                                               (เสนอโดยนางสุรางค์  พรหมประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี) 
 
นางสุรางค์       พรหมประพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอเสนอญัตติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาให้กับชุมชนใน
เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล   ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

มีผู้รับรองถูกต้องค่ะ / มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตติฯเชิญคะ/  เชิญท่านภคพลค่ะ 

นายภคพล   คูณผล     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหารทุกท่าน และหัวหน้าส่วนทุกฝ่าย ครับ 
ผมนายภคพล  คูณผล  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี   เขตเลือกตั้งที่ 3 อันดับแรก ผมขอชื่นชมท่าน
นายกฯและท่านผู้บริหาร รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ในการจัดงานพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาปีนี้จัดได้
ยิ่งใหญ่สมเป็นตำนานของการแห่เทียนในประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบต้นตำรับ ได้รับเสียงชื่น
ชมจากนักท่องเที่ยว ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้เป็นอย่างดีอีกเรื่องหนึ่ง คือโครงการรณรงค์
ทำความสะอาดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนได้เป็นอย่างดี รวมถึง
พนักงานของเทศบาลที่ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาด การลอกคลอง การตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์   
เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการลอกคลองจากฝนที่ตกหนัก ช่วงสองสามวันที่ผ่านมา น้ำรอระบาย ระบายได้รวดเร็ว
ขึ้น จากแต่ก่อนที่น้ำรอระบายค่อนข้างช้า แต่ตอนนี้น้ำได้ระบายเร็วขึ้น ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนเป็น
อย่างมาก และอีกเรือ่งคือเทศบาลนครอุบลราชธานี เรามีโครงการใหญ่ๆ หลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น 

ที่ประชุม  
            มีมตอินุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง           
จำนวนเงิน 6,590,000 บาท 
 



๑๕ 

 

โครงการถนนเลียบแม่น้ำมูล โครงการคลองบูรพา และโครงการคลองลอดจากถนนชยางกูรผ่าน  ศ.อ.ศ.อ. มา
ลงห้วยม่วง ผมอยากให้มีโครงการเล็กๆบ้าง ตามนโยบายที่ท่านนายกฯให้มาคือหนึ่งชุมชนหนึ่งนโยบาย      
เป็นการกระจายทั้งหมด 106 ชุมชนในเขตเทศบาล ถ้ามีการกระจายแล้วเราจะได้พัฒนาได้อย่างทั่วถึงมีความ
เท่าเทียมกันในทุกชุมชนครับ ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปยังฝ่ายบริหารช่วยกรุณาพิจารณาโครงการนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางบัวหลวง     อาษาพล      ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 ขอบคุณค่ะ มีท่านใดจะเสนอโครงการอีก เชิญค่ะ /เชิญท่านอริสรา 

นางสาวอริสรา    โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวอริสรา      
โชควิวัฒนวนิช  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอแนะและขออภิปราย ผ่านท่าน
ประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารว่าที่ผ่านมาท่านได้พัฒนาโครงการก่อสร้าง หลายๆ เช่น โครงการสุขภาพอนามัย
ชีวิตความเป็นอยู่ จากที่ดิฉันได้ลงพ้ืนที่ไปตามชุมชนต่างๆ ดิฉันพบเห็นแต่ละชุมชนมีปัญหาหลายอย่ าง       
เช่น ท่อระบายน้ำอุดตัน ต้นไม้รกรุงรัง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือการเดินทางของพ่ีน้องประชาชนบางครั้งมัน
ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เกิดจากถนนมีปัญหาหลายเส้นหลายแห่ง จึงอยากขอเสนอฝากท่าน
ประธานสภาไปยังท่านนายกฯว่าให้ประชาชนแต่ละชุมชนได้เสนอแนะความต้องการเข้ามา บางชุมชนอยากได้
ถนน บางชุมชนอยากได้ท่อระบายน้ำ บางชุมชนอยากให้ไปตัดต้นไม้ หรือปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม จึงอยากให้
ท่านนายกฯดูแลชุมชนให้ทั่วถึง ถึงแม้ว่างบประมาณของเราจะน้อยหรือไม่เพียงพอ อยากให้คำนึงถึงแต่        
ละชุมชนมีความเท่าเทียมกัน อาจจะได้ชุมชนละ 4- 5 ล้านหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่ก็อยากให้แต่ละ
ชุมชนได้รับงบประมาณเท่ากันค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางบัวหลวง     อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านศักดิ์ปภณค่ะ 
นายศักดิ์ปภณ   ภูขามคม    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศักดิ์ปภณ  ภูขามคม  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๑ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ตามที่โครงการของเทศบาลได้เข้าไปพัฒนาชุมชน ในวาระนี้ผมเห็นด้วย  ความเป็นอยู่ของพ่ีน้อง
ประชาชนเป็นไปในทางที่ดี ผมขอเสนอว่าในแต่ละเขตพ้ืนที่อย่างเช่นถนนสายต่างๆก็ได้ทำไปหลายที่แล้วแต่ก็
ยังทำได้ไม่ทั้งหมด จึงอยากให้ท่านสมาชิกในแต่ละเขตได้ลงไปสำรวจพ้ืนที่  เพ่ือที่จะได้รับฟังปัญหาโดยตรง
เพ่ือที่จะได้เกิดการพัฒนา และที่ผมได้ลงพ้ืนที่ก็คือซอยต่างๆอย่างเช่น ซอยสุขาอุปถัมภ์ตรงนี้ก็ได้มีการพัฒนา
มาแล้วส่วนหนึ่ง แต่เมื่อวันก่อนมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ทำให้เกิดปัญหาระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งเกิดจากขยะอุดตัน 
ชาวบ้านก็อยากให้ไปทำการขุดลอกคลองเพ่ือให้เกิดการระบายน้ำที่ดีขึ้น และการตัดแต่งก่ิงไม้ทางเทศบาลก็ได้
ดำเนินการอย่างรวดเร็วตามที่ประชาชนเสนอมา อันนี้ก็ขอขอบคุณแทนพ่ีน้องประชาชน เรื่องที่สองก็คือเรื่อง
ถนนลาดยางตามซอยเล็กๆก็จะมีหญ้าขึ้นรกจึงอยากให้ทางเทศบาลดำเนินการเพ่ือความสวยงาม และเรื่ อง
ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนมากก็จะดีขึ้นแล้วซึ่งในบางส่วนก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ในอนาคตต่อไปก็น่าจะมีการพัฒนาไป 



๑๖ 
 

ในทางท่ีดีขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่องที่สามคือเรื่องป้ายในซอยต่างๆที่เปลี่ยนชื่อเป็นซอยใหม่ซึ่งก็มองว่าอาจจะทำให้เกิด
ความสับสน ผมจึงเห็นว่าควรจะทำชื่อเดิมไว้ในวงเล็บไว้ด้วยเพื่อป้องกันความสับสนครับ ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล    ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านจารึกค่ะ 
นายจารึก      หาพนันา         สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจารึก  หาพันนา  
สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๓ เนื่องจากเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเทศบาลขนาด
ใหญ่ ปัญหาในแต่ละชุมชนก็ต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นผมจึงอยากขอเสนอญัตติการกระจายงบประมาณต่างๆของ
เทศบาลเพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของแต่ละชุมชน ให้สมาชิกสภาเทศบาลของแต่ละเขตได้สำรวจชุมชนที่
ตัวเองดูแลว่ามีอะไรบ้าง ขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านเลขานุการสภาค่ะ 
นายอัมพล       ทองพุ           ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 กราบเรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอัมพล  ทองพุ        
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอนำเรียนเกี่ยวกับญัตติที่ทางท่านสมาชิกสภาได้เสนอและได้อภิปราย ผมอยากนำ
เรียนถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้ทุกท่านได้ทราบเล็กน้อย เพราะว่าการใช้จ่ายงบประมาณของเรานั้นเราจะมี
งบประมาณอยู่ ๓ ส่วน คือ ๑.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้แต่ละปีที่เสนอต่อสภา 
โดยภาพรวมก็คือในแต่ละปีนั้นเราจะมีดำเนินการในส่วนของงบลงทุน หรือว่าสิ่งก่อสร้างต่างๆอยู่ประมาณ ๑๐๐
ล้านบาท ฉะนั้นในงบประมาณต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะจัดสรรให้กับชุมชนต่างๆได้ ถ้างบประมาณในส่วนนี้    
ไม่พอ เราก็มีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นเงินสะสม เงินสะสมหลังจากที่ทางสภาได้อนุมัติในระเบียบวาระที่ 
๔.๒ และ ๔.๓ ไปแล้วผมได้ให้ทางเจ้าหน้าที่เช็คเราจะเหลือเงินอยู่ประมาณ ๒๘ ล้านบาท และจะมีเงินสะสมที่จะ
คืนมาหลังจากวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ นี้อีกส่วนหนึ่ง และการใช้จ่ายตรงนี้เป็นอำนาจของสภา และยังมีเงินอีก
ส่วนหนึ่งก็คือเงินทุนสำรองเงินสะสม เงินส่วนนี้สภาชุดก่อนไม่ได้อนุมัติเนื่องจากว่าระเบียบได้บอกว่าการจะไปใช้
เงินทุนสำรองเงินสะสมเราจะต้องใช้เงินสะสมให้หมดก่อน ในเงินส่วนนั้นระเบียบการใช้ก็คือว่าถ้ามีเงินทุนสะสม
น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณประจำปีจะต้องขออนุมัติต่อสภาและต้องขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ถ้า
เรามีมากกว่าร้อยละ ๑๕ เราสามารถท่ีจะขออนุมัติต่อสภาได้เลยโดยไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าครับ และระเบียบการ
ใช้ได้บอกว่าโครงการที่จะนำไปใช้ให้ใช้เหมือนกันกับเงินสะสม เป็นโครงการที่ให้บริการกับชุมชน สังคม เป็น
โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ฉะนั้นผมจึงขออนุญาตนำเรียนว่าในความจำเป็นต่างๆของพ่ี
น้องประชาชนในเขตเทศบาลก็สามารถที่จะเสนอเข้ามา ถ้าเป็นไปได้ท่านสมาชิกสภาในแต่ละเขตถ้ามีการลงชุมชน
ไปรับฟังเหตุผลความจำเป็นของพ่ีน้องประชาชนโดยหลักแล้วก็ต้องเรียงลำดับจากความจำเป็นเร่งด่วนเข้ามาเพ่ือ
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือจะได้นำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณต่อไป ซึ่งโดยภาพรวมของเทศบาล          
นครอุบลราชธานีของเรานั้น สถานะทางการคลังของเรามีความมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าพ่ีน้องประชาชนมีความ
เดือดร้อนผมคิดว่าทางท่านสมาชิกสามารถที่จะเสนอโครงการเข้ามาเพ่ือให้คณะผู้บริหารพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กราบ
ขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง     อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ / ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติที่ประชุมค่ะ 
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ที่ประชุม  
-   สมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาให้กับชุมชน 
 ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือ / มีสมาชิกยกมือ 2๒ ท่าน     
-   สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบญัตติพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาให้กับ 
 ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี  โปรดยกมือ / ไม่มีสมาชิกยกมือ  
-   งดออกเสียง/ไม่มี 
 

ทีป่ระชุม   
            มีมติเห็นชอบญัตติพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาให้กับชุมชน 
            ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี                      

 

ระเบียบวาระที่ 5  ระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ 
 

นางบัวหลวง    อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ เชิญท่านสมาชิกคะ / เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 

นายพงษ์ศักดิ์  มูลสาร         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านขออนุญาตนำเรียนแผนงานลอกท่อ

ระบายน้ำ สมาชิกหลายท่านได้อภิปรายแล้วก็เห็ นด้วยในการทำงาน ที่ ดำเนินการตอนนี้ก็ยังทำอยู่              
วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม นี้เราอยู่ชุมชนหลังวัดแจ้ง วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม เราอยู่หมู่บ้านบัวทอง วันที่   
1 - 3 สิงหาคม อยู่สามแยกพระศรีมหาโพธิ์ ซอยสุขาอุปถัมภ์ วันที่ 8 – 10 สิงหาคม อยู่โรงเรียนสามัคคี     
ถึงแยกเรือนจำ วันที่ 15 - 17 สิงหาคม เราวางแผนไว้เดือนหนึ่งอยู่ชุมชนบุ่งกะแซว กราบเรียนเพ่ือนสมาชิก
ว่าถ้าอยู่ในพ้ืนที่ไหนท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมก็ยินดี เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านนายกฯก็เป็นห่วงว่าถ้าเรา
จัดเป็นชุดใหญ่เหมือนเดิมทั้งพ่ีน้องอ.ส.ม. ตอนนี้มีปัญหาเรื่องฝนตกเป็นห่วงสุขภาพ เราก็เลยใช้สำนักการช่าง
กองสาธารณสุข สำนักปลัด หน่วยงานป้องกันของเราได้ดำเนินการเป็นชุดประมาณ 40 คน ซึ่งก็ดำเนินการ
กระชับขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที โครงการที่ดำเนินการดังนี้คือเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังที่เราสำรวจมาแล้ว 
10 จุดที่เราต้องการคือจุดที่วิกฤตที่ดำเนินการส่วนโครงการรณรงค์ก็คงจะดำเนินการต่อไปในปีงบประมาณ
ถัดไป ในงบประมาณนี้เรื่องโครงการที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จ เพ่ือนสมาชิกก็ได้ให้ความร่วมมือ     
ไปช่วยกันทั้งพ่ีน้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ก็เป็นเรื่องทีดี่ ฝากเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ระดับน้ำมูลจะขึ้นสูง 4 เมตร
ต้นๆและถ้า 4 เมตรปลายๆ ชมชนวังจะมีผลกระทบ อาการน่าเป็นห่วงก็ฝากเพ่ือนสมาชิกที่อยู่ในพ้ืนที่            
ก็ช่วยกันสอดส่องพ้ืนที่ที่ตนดูแลอยู่ แต่ว่าพายุเข้าช่วงนี้ก็คงจะเป็นปัญหาพอสมควร ฝ่ายบริหารเองท่านนายก
ก็เป็นห่วง เราได้ตั้งเวรยามช่วงเวลากลางคืนสำหรับไปดูแลความเรียบร้อยและเหตุการณ์ฉุกเฉินให้พ่ีน้อง
ประชาชนสำหรับจุดเสี่ยง ถ้าเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีพบปัญหาในเรื่องน้ำท่วมขังที่ยังรอการระบายเราก็จะมี
เจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วทั้งช่างทั้งสาธารณสุขทั้งสำนักปลัดเข้าไปดำเนินการ 24 ชั่วโมง และสามารถแจ้งที่ผมได้
เลยหรือแจ้งมาที่ศูนย์วิทยุเราก็ได้ ถ้าสมาชิกท่านใดจะไปร่วมตอนตี 1 ตี 2 ก็ยินดี ถ้าท่านใดว่างก็เชิญร่วม
โครงการได้ ดำเนินการต้ังแต่ 9:00 น ถึง 16:00 น ยกเว้นวันพฤหัสกับวันศุกร์เราจะกลับเข้ามาเพ่ือไป
แก้ปัญหาเหตุร้องเรียนไม่งั้นถ้าเราลุยไปเรื่อยๆ  เรื่องที่พ่ีน้องร้องเรียนมาก็จะได้รับการแก้ไข เราจะดำเนินการ 
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อาทิตย์ละ 2 วัน สำหรับแก้เหตุโดยเฉพาะเหตุร้องเรียน ตอนนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนเรื่องร้องเรียน 800 กว่า
เรื่อง เราดำเนินการไปแล้วประมาณ 700 เรื่อง เราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขออนุญาตนำเรียนเพ่ือทราบขอบคุณ
ครับ 
นางบัวหลวง  อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่าน ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์ 
ร.ต.อ. ณัฐพัฒน์   ศิลปสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.ณัฐพัฒน์  ศิลปสิทธิ์ สมาชิก
สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 3   ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงตัวแทน
จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่เข้าร่วมประชุมก็จะได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันคือ
การประชุมร่วมกัน ในส่วนของผมก็ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในการกระจาย
งบประมาณสู่ชุมชน การกระจายรายได้การกระจายงบประมาณสู่ชุมชน ซึ่งในเขต 3 ของผมเองที่เดือดร้อน
หรือร้องทุกข์กันมาหนักๆมีหลายพ้ืนที่อย่างเช่น ชุมชนวังสว่าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 5 ซึ่งสามารถที่จะใช้สัญจร
ไปถึงซอยพโลชัย 5 ด้านหลังเรือนจำหรือออกไปทางซอยโพธิ์ทอง 3 ซึ่งเป็นซอยที่เชื่อมต่อหากันโดยสภาพ
แล้วก็ยังเป็นเหมือนทางเกวียน อยู่ก็รอการพัฒนาก็เป็นโอกาสสำคัญที่ทางผู้บริหารเห็นความสำคัญในการที่จะ
จ่ายงบประมาณในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปยังชุมชน แล้วก็ซอยพโลชัย 9 ทางเข้าบ้านเลขที่ 
31 สภาพเหมือนทางเกวียนอยู่ เมื่อ 2 , 3 วันก่อน ทางสำนักการช่างก็ได้ส่งทีมลงไปสำรวจแล้วมันเป็นซอยที่
จะสามารถทะลุไปถึงซอยพโลชัย 9.1 หรือชุมชนวังสว่างได้ ซึ่งใช้ประโยชน์ร่วมกันมากพอสมควร   ยังมีสภาพ
ที่รอการพัฒนาแล้วก็ปากซอยพโลชัย 9 ที่ผมเคยนำเสนอไปตั้งแต่ฝ่ายบริหารยุคที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองคือตรงปากซอยลงไปไม่มีท่อระบายน้ำ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนคือทั้งประชาชนที่อยู่ใน
ซอยพโลชัย 9 หมู่บ้านเสาวลักษณ์ท่อระบายน้ำจากหมู่บ้านลำมูลน้อยระบบการระบายน้ำต้องมาลงข้างถนน    
ซอยพโลชัย 9 แต่ไม่มีท่อระบายน้ำที่เป็นท่อน้ำมาตรฐาน ยังเป็นรางร่องระบายน้ำแบบตามธรรมชาติเมื่อเวลา
ฝนตกก็จะเกิดการอุดตันทำให้น้ำท่วมขังดันเข้าไปในบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือน  ก็ได้รับความ
เดือดร้อนก็ฝากไปถึงฝ่ายบริหารให้นำเสนอเข้าแผนพัฒนาเพ่ือพัฒนาให้มีท่อระบายน้ำเป็นเป็นแบบมาตรฐาน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เรื่องเล็กน้อยที่ฟังมาอีกนิดนึงคือถนนพรหมเทพที่เป็นทางเอกทางวันเวย์ซึ่งมีคนใช้
รถจากต่างพ้ืนที่หรืออาจจะในพ้ืนที่ผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่เห็นป้ายจราจรหรือไงเข้าไปแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ประชาชนก็ฝากขอความกรุณาว่าช่วยจัดทำป้ายที่มันชัดเจนหรือใหญ่มากขึ้นกว่านี้หรือจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้คน
ใช้รถสวนทางวันเวย์เข้าไปที่ถนนพรหมเทพแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุในส่วนของผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านวิเศษ  ปากหวาน 
นายวิเศษ        ปากหวาน     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิเศษ  ปากหวาน สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่ผมจะเสนอนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหามากมาย ทราบดีว่าส่วนราชการ
ไหนที่มีผู้ที่มาติดต่อราชการมาก ก็จะมีพ้ืนที่ในการจอดรถน้อยอย่างเช่นเทศบาลนครอุบลราชธานี แม้กระทั่ง  
เขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ก่อนผมเห็นที่นี่มีพนักงาน รปภ.ค่อยดูแลเรื่องการจอดรถของพนักงานและประชาชน
ที่มาใช้บริการที่เทศบาล แต่ช่วงนี้ไม่เห็นมี อยากทราบว่าเพราะเหตุใด แต่ก่อนเห็นมีด้านหลังก็มี 2 คน 
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ด้านหน้ามี 2 คนดูแลเวลาจอดรถ ผมมาทุกครั้งก็ต้องวนหลายครั้ง คือก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่แค่ว่าเวลามา
ประชุมของเรามีทั้งหมด 24 คน และประชาชนที่มาติดต่อก็บ่นพอสมควรว่าไม่มีที่จอดรถ เพราะฉะนั้นต้องมี
พนักงานบริการว่าจอดรถสามารถจอดได้ตรงไหน เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราส่วนมาก และที่มีป้ายบอกเป็นที่
จอดรถของนายกรองนายก ประธานสภา ผู้อำนวยการต่างๆ แต่ประชาชนและสมาชิกสภายังไม่มี ก็อยากให้มี
เจ้าหน้าทีบ่ริการว่าบริเวณไหนสามารถจอดได้ขอบคุณมากครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองพงษ์ศักดิ์ค่ะ 
นายพงษ์ศักดิ์ มูลสาร        รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตท่านประธานนำเรียนเพ่ือน
สมาชิก แต่ก่อนเรามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนมาดำเนินการ วันนี้ผู้บริหารยุคใหม่เรามองเห็นว่าไม่น่าจะต้อง
จ้างใครมาจัดรถให้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องเคลียร์พ้ืนที่ ยังไงก็ไม่พอพวกเราจะเห็นหลายโครงการ เช่น     
ลานจอดรถอะไรต่างๆนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ส่วนของพ้ืนที่เรายังไงก็ไม่พอรอบทุ่งศรีเมืองก็ยังไม่พอ
เพราะว่าพนักงานเราอย่างน้อยรถน่าจะ 600 - 700 คัน ก็ใช้รถ พ้ืนที่อันจำกัดนี้ก็ต้องดูแล แต่เราก็พยายาม
หาพ้ืนที่ เช่นโครงการที่ทำลานจอดรถทั้งหลาย จะเห็นข้างศาลหลักเมืองข้างนี้จนข้างใน เดิมเรามีบริษัท รปภ.
เราก็มีความเห็นว่าเราน่าจะเอางบประมาณส่วนนี้ไปใช้อย่างอ่ืน แนวโน้มฝ่ายบริหารโดยท่านนายกเองก็เริ่ม    
ที่จะเข้าไปตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของการจ้างเอกชนเข้าไปดูแล แม้กระท่ังในสวนสาธารณะ ซึ่งก็คงจะ
เป็นนโยบายที่เราต้องเซฟเข้ามาในส่วนเพ่ือที่จะเอามาพัฒนามาแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนและอีกหลายๆ
เรื่องที่ยังไม่ดำเนินการ ส่วนเรื่องสถานที่ก็ต้องขอความร่วมมือพวกเราว่าก็ต้องช่วยกันและเจ้าหน้าที่หลายท่าน
รอบโรงเรียนอนุบาลใช่หมด ลานจอดรถของเราตรงนั้นที่ผมทราบมา รถนอกก็มาจอดเยอะ อันนี้สำนักปลัด    
ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบ ข้างนอกก็มาจอดเยอะในพ้ืนที่เทศบาลของเรา ฝากสำนักปลัดช่วยดูแลในเรื่องของรถ
ข้างนอกที่เข้ามาจอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะลานหน้ากองสาธารณสุข สำหรับที่จอดของพวกเราเองก็ไม่พออยู่
แล้ว  พ่ีน้องประชาชนมาใช้บริการเขาก็มีผลกระทบ ไม่มีที่จอด ส่วนที่เอกชนเข้ามาจอดก็ค่อนข้างจะเยอะ อัน
นี้ก็ต้องฝากสำนักปลัดลองๆเช็คดูว่ารถคันไหนที่ค้างคืนประจำ อันนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าของรถว่าเราคงต้องสงวน
พ้ืนที่ไว้ให้พ่ีน้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ อัตราส่วนอื่นก็กำลังแก้ปัญหาโดยการสร้างลานจอดรถ ซึ่งน่าจะ
แก้ปัญหาได้อีกพอสมควรปัญหาของเมืองใหญ่ทุกๆเมืองทุกที่ราชการ เป็นปัญหาจริงๆโดยเฉพาะของเราติด
หน่วยราชการโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาล ซึ่งก็เป็นโรงเรียนมาตรฐานที่ลูกหลานเรามาเรียน นักเรียน 5,000 
คน ทุกคนมีรถเกือบทุกคนเดินไปเดินมา 2 หน่วยงาน ขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เชิญท่านพชรค่ะ 
นายพชร  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมพชร  โหตระไวศยะ สมาชิกสภา
เทศบาลนครอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็คือเรื่องแรกที่จะพูดถึง    
เป็นเรื่องที่มีการร้องขอเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ผมไม่แน่ใจว่ามีการบรรจุลงในโครงการหรือยัง ก็คืออยากนำเสนอเรื่อง
ไฟส่องสว่างบริเวณซอยชยางกูร 2.1 เพราะในซอยชยางกูร 2 เลี้ยวขวาแยกแรกเลย จากบริเวณปากซอย   
เข้าไปจนถึงบริเวณอาคารชมรมผู้สูงอายุหนองศาลา ตรงนี้มันจะเป็นแหล่งชุมชนเป็นเส้นทางสัญจรแล้วก็มีทาง 
 



๒๐ 
 

แยกเยอะมีทั้งสามแยกสี่แยกแล้วก็มีทางเลี้ยวหักศอก แต่มีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
และเรื่องไฟส่องสว่างบริเวณนี้แหละเป็นเรื่องที่หลายๆครัวเรือนในชุมชนนั้นร้องขอเข้ามาคิดว่ามีความจำเป็น
จึงอยากเรียนผ่านท่านประธานสภาแต่ยังให้ผู้บริหารเพ่ือพัฒนาโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณนี้   แล้วก็
เรื่องที่ 2 ที่ก็คือเรื่องการขุดลอกท่อระบายน้ำจริงๆผมอยากจะชื่นชมท่านนายกท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่     
ทีเ่กี่ยวข้องทุกท่าน เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับคำชมจากพ่ีน้องประชาชนมากจริงๆ เพราะว่าระบายน้ำได้
เร็วขึ้นจริงๆ ช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่บริเวรถนนชยางกูรทำ
ให้เทศบาลเราอาจจะไม่สะดวกในการนำรถขุดลอกเข้าไปทำการขุดลอกท่อระบายน้ำเก่าในซอยชยางกูร 2 แต่
จากการที่ผมลงไปสำรวจท่อระบายน้ำในซอยดังกล่าว เป็นเพราะว่ามีดินโคลนอุดตันอยู่เป็นจำนวนมาก ในบาง
จุดอาจจะมีช่องให้ระบายน้ำไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของขนาดท่อ เท่าที่ทราบคือตอนนี้ในซอยไหนมีการวางท่อ
ระบายน้ำใหม่อยู่แล้ว ถนนชยางกูรก็มีการวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เพ่ือช่วยดึงน้ำที่เคยท่วมขังในชุมชน      
ที่อยู่ในซอยต่างๆ เอามาลงท่อใหญ่แล้วก็ไหลลงสู่ห้วยต่อไปด้วย ถ้าเกิดว่าโครงการวางท่อเรานี้เสร็จสิ้นแล้ว   
ผมอยากขอให้มีการขุดลอกท่อระบายน้ำในซอยด้วย ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ระบบระบายน้ำใหม่ที่กำลังทำอยู่สามารถ
ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเรื่องที่ 3 ไม่ใช่เรื่องความเดือดร้อนให้แต่ว่าเป็นเรื่องที่มีเสียง
เรียกร้องเข้ามาแล้วก็เป็นเรื่องที่พ่ีน้องหลายคนถามเข้ามา จึงอยากเรียนถามท่านผู้บริหารทราบว่าทางเทศบาล
นครอุบลราชธานีเรามีแผนที่จะกลับมาเปิดถนนคนเดินไหม แล้วก็ถ้ามีจะอยู่บริเวณไหนแล้วก็สามารถเริ่มได้
เมื่อไหร่มีเท่านี้ครับขอบคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองอาทิตย์ค่ะ 
นายอาทิตย ์ คูณผล         รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านเมื่อสักครู่ก็เป็นโอกาสอันดีตอนนี้ทาง  
สำนักช่างบันทึกไว้แล้ว ที่ท่านเสนอว่าเรื่องไฟฟ้า แต่ว่าถ้าจะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วก็ม่ันใจว่าได้แนะนำให้
เสนอที่อย่างที่สมาชิกทุกท่านจะเสนอมา ให้ชุมชนท่านเสนอมาตรงนั้นมันจะชัดขึ้นและก็มั่นใจว่าต้องได้ครับ
ขอบคุณท่านที่เสนอแนะครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 เชิญท่านรองธรธรรม์ค่ะ 
นายธรธรรม ์ ชินโกมุท   รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอโทษที่สัญญาเป็นมั่นเป็น
เหมาะว่าจะเปิดกุมภาพันธ์นี้ เราก็ยังไม่สามารถทำได้ก็เป็นเรื่องที่น่าอายพอสมควร เหตุผลตอนนี้ก็คือ           
1. เรายังไม่ได้รับมอบถนนริมมูล แล้วเราจะใช้ถนนริมมูลเป็นถนนคนเดินแน่นอน ที่เรายังไม่ได้รับมอบ
เพราะว่ากรมโยธายังไม่ได้ส่งเรื่องมา เหตุผลที่ 2 ก็คือมันเป็นช่วงฝนตกถ้าเปิดแล้วมันจะปิดมันก็ไม่ควรก็เลย
ขอผัดไปอีกครั้งว่าออกพรรษา หลังจากแข่งเรือคงได้มีที่ถนนคนเดิน ขอให้ท่านตอบคำถามแทนเทศบาลให้กับ
พ่อแม่พ่ีน้องพ่อค้าแม่ค้าด้วย คือเราจะใช้ถนนริมมูลเป็นที่สถานที่และเริ่มหลังแข่งเรือออกพรรษาแล้ว        
ถนน  คนเดินเป็นการจัดกลางแจ้ง ถ้าฝนหยุดตกก็จะเริ่มต้นที่ดี กราบขอบพระคุณครับ 
นางบัวหลวง อาษาพล       ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 มีสมาชิกท่านใดจะมีข้อสงสัยอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมคะ 

*************ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. *********** 



๒๑ 
 

ภาคผนวก 
สรุปรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  
วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

********************* 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
  - รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยทีส่อง 
    ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  ครั้งที่ ๒ (ขยายเวลา) วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุม 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ   (ถ้าม)ี 
                                              

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  ๔.๑ “ญัตติ” ขออนุมัติยกเลิกมติสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี ในคราวประชุมสภา    
                                           เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขยายเวลา) เมื่อวันศุกร์         
                                           ที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔  ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
                                           เพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  และขออนุมัติ 
                                           ยกเลิกมติสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  
                                           ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ขยายเวลา) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕  
                                           ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ญัตติขออนุมตัิใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุง   
                                           ลำรางนาควาย (บรเิวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) 
                                           (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
    ที่ประชุมอนุมัติ 
  ๔.๒ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงลำรางนาควาย     
                                           (บริเวณข้างศูนย์การค้าอุบลสแควร์) (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี)     
                                           (สำนักช่าง) 
    ทีป่ระชุมอนุมัติ 
  ๔.๓ “ญัตติ” ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ 
                                            ทุ่งศรีเมอืง (เสนอโดยนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี) (สำนักช่าง) 
    ที่ประชุมอนุมัติ 
  ๔.๔ “ญัตติ” พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้กับชุมชนในเขต  
                                            เทศบาลนครอุบลราชธานี (เสนอด้วยวาจา) (เสนอโดยนางสุรางค์ พรหมประพันธ์)   

    ที่ประชุมเห็นชอบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 



๒๒ 
 

 
      (ลงชื่อ)..................................ผู้จดรายงานการประชุม 

                                          (นายอัมพล  ทองพุ) 
                               เลขานุการสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล) ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ .............................................  

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….ประธานกรรมการ     (ลงชื่อ)........................................กรรมการ 
   (นางสาววรรณรัตน์ จิรัตน์ประภา)                           (นางสาวนงนุช   จิรันตกาล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                     สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
   (นางสาวช่อผกา  โชควิวัฒนวนิช)                             (นายพิทักษ์พล   ตันติสกล) 
 สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
 
(ลงชื่อ)………………………………….กรรมการ               (ลงชือ่)........................................กรรมการ 
         (นางสาววิรงรอง  วิทยะ)                                  (นายพชร    โหตระไวศยะ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี                       สมาชิกสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

 
                           (ลงชื่อ)...................................กรรมการและเลขานุการ 
                             (นางสาวอริสรา   โชคววิัฒนวนิช) 
                            สมาชกิสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 
 
  สภาเทศบาลนครอุบลราชธานี  ได้รับรองรายงานการประชุมฉบับนีแ้ล้ว ในคราวประชุมสภา

เทศบาล ............................................................................................................................................. 
 
 
 

(นางบัวหลวง   อาษาพล) 
ประธานสภาเทศบาลนครอุบลราชธานี 


